

Đầu tư vào sức khỏe phụ nữ và trẻ em

03 Tháng Năm, 2024 [Thông tin dành cho truyền thông](#)

Chính quyền Alberta đang đầu tư \$26 triệu để mở rộng Chương Trình Sàng Lọc Trẻ Sơ Sinh Alberta và thúc đẩy nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ ở Alberta.

Với việc chính quyền Alberta tiếp tục cố gắng để cải thiện các kết quả sức khỏe cho các cư dân Alberta, một trọng tâm quan trọng của các nỗ lực này là sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em. Chính quyền Alberta tiếp tục cam kết cải thiện sức khỏe phụ nữ và tăng nguồn tài trợ cho nghiên cứu, ủng hộ và chăm sóc lâm sàng cho sức khỏe phụ nữ.

Thông qua Ngân sách 2024, chính quyền Alberta đang thực hiện lời hứa tranh cử là cam kết chi \$20 triệu trong hai năm để hỗ trợ hai tổ chức trong việc thực hiện nghiên cứu quan trọng nhằm giải quyết những lỗ hổng lâu dài trong việc tìm hiểu và giải quyết các e ngại liên quan đến sức khỏe phụ nữ.

“Gia đình mạnh khỏe là nền móng của cộng đồng mạnh khỏe. Đầu tư vào sức khỏe của phụ nữ và sàng lọc trẻ sơ sinh đồng nghĩa với kết quả tốt hơn và an tâm hơn. Chúng tôi đang trao công cụ cho các chuyên gia để giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe sớm hơn, và điều đó quan trọng cho các gia đình và cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta hiện tại và tương lai.”

Danielle Smith, Thủ hiến

“Thủ hiến đã giao cho tôi một nhiệm vụ rõ ràng là cải thiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em ở Alberta. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục đi đầu trong các chương trình và nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Những khoản đầu tư này sẽ mang đến những khác biệt thật sự trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến phụ nữ, thúc đẩy sức khỏe tổng quát và đảm bảo mọi cư dân Albertan có thể phát triển, bất kể tuổi tác hoặc giai đoạn trong cuộc sống.”

Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Trong khoản đầu tư \$20 triệu có \$10 triệu đầu tư trong hai năm để thành lập Quỹ Di sản Sức khỏe Phụ nữ Alberta để hỗ trợ nghiên cứu ung thư cổ tử cung, các bệnh về tim và các bệnh trạng sức khỏe phổ biến khác ở phụ nữ. Ngoài ra, nguồn tài trợ sẽ giúp tuyển dụng các nhà nghiên cứu hàng đầu cho tỉnh và hỗ trợ các nỗ lực ủng hộ và nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ.

Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe Calgary đã phục vụ cộng đồng Calgary lớn trong hơn 25 năm, cung cấp hỗ trợ thông qua các chương trình sức khỏe và nghiên cứu. Quỹ này cũng sẽ nhận được tài trợ đối ứng \$10 triệu trong hai năm cho các chương trình tài trợ nghiên cứu ung thư, cùng với các sáng kiến như phát triển phòng khám tiếp cận nhanh và các dự án chăm sóc sức khỏe sàn chậu tại Calgary. Các sáng kiến này sẽ thúc đẩy những cải thiện và tiến bộ về chăm sóc sức khỏe nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt của hàng trăm nghìn phụ nữ Alberta.

Chương Trình Sàng Lọc Trẻ Sơ Sinh Alberta

Mỗi năm, một số lượng nhỏ trẻ sơ sinh tại Alberta được sinh ra với các rối loạn chuyển hóa có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Phát hiện và điều trị sớm những rối loạn này rất quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh và có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ sơ sinh.

Một chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh toàn diện và hiệu quả là nền tảng để đảm bảo sức khỏe, điều trị và hỗ trợ cho trẻ sơ sinh và gia đình các em. Chương Trình Sàng Lọc Trẻ Sơ Sinh Alberta hiện tại đang sàng lọc 22 bệnh trạng và đảm bảo tất cả trẻ sơ sinh được sàng lọc có thể mắc một trong những bệnh trạng có thể điều trị được đều được đánh giá lâm sàng, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị sớm nếu cần.

Thông qua Ngân Sách 2024, chính quyền Alberta sẽ nâng cao Chương Trình Sàng Lọc Trẻ Sơ Sinh Alberta bằng cách đầu tư \$6 triệu để sàng lọc thêm 4 bệnh trạng, đưa tổng số lên 26 bệnh trạng, thực hiện thêm một lời hứa khi tranh cử. Bốn bệnh trạng mới là nhiễm cytomegalovirus bẩm sinh, Axit niệu argininosuccinic, thiếu guanidinoacetate methyltransferase và bệnh mucopolysaccharidosis loại 1. Việc mở rộng này sẽ đưa chương trình hiện tại trở thành một trong những chương trình toàn diện nhất ở Canada và đưa Alberta trở thành tỉnh đầu tiên sàng lọc bốn bệnh trạng này, giúp nâng cao tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh.

Số Liệu Sơ Bộ

- Trong năm tài chính 2022-23, Chương Trình Sàng Lọc Trẻ Sơ Sinh Alberta đã sàng lọc thành công 99,2% trẻ sơ sinh tại Alberta và báo cáo kết quả sàng lọc cho 98,95% số trẻ sơ sinh đó trong vòng 10 ngày.
 - Tỷ lệ tham gia chương trình tổng thể tương đương với năm tài chính trước đó (99,27%).
- Bốn bệnh trạng được sàng lọc mới bao gồm:
 - **nhiễm cytomegalovirus bẩm sinh:** Cytomegalovirus bẩm sinh (CMV) là một bệnh trạng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau cho trẻ nhỏ, bao gồm mất thính giác, suy giảm thị lực, thiếu năng trí tuệ và chậm phát triển.
 - **axit niệu argininosuccinic:** đây là một rối loạn di truyền hiếm gặp với các triệu chứng có thể bao gồm kém ăn, nôn mửa, ngủ li bì, chậm phát triển, co giật và hôn mê. Điều trị thường bao gồm chế độ ăn uống đặc biệt và thuốc để kiểm soát nồng độ amoniac.
 - **thiếu guanidinoacetate methyltransferase:** Thiếu Guanidinoacetate methyltransferase là một rối loạn di truyền hiếm gặp có thể dẫn đến chậm phát triển, co giật và các vấn đề khác.
 - **bệnh mucopolysaccharidosis loại 1:** Mucopolysaccharidosis loại 1 (MPS I) là một rối loạn di truyền hiếm gặp có thể gây ra các bất thường về xương, phì đại cơ quan, các vấn đề về tim và hô hấp, chậm phát triển, thiếu năng trí tuệ, mất thị lực và thính giác.

Các liên kết liên quan

- [Thư giao nhiệm vụ năm 2023 của Thủ hiến Danielle Smith](#) (Phát hành ngày 18 Tháng Bảy, 2023)
- [Chương Trình Sàng Lọc Trẻ Sơ Sinh Alberta](#)
- [Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe Calgary](#)
- [Quỹ Sức Khỏe Phụ Nữ Alberta](#)

Yêu Cầu Truyền Thông

Sam Blackett

587-589-6048

Thư ký báo chí, Văn phòng Thủ hiến

Andrea Smith

780-918-4284

Thư ký báo chí, Bộ Y Tế